

จากผู้วิจัย

รายงานวิจัยเรื่อง “ปัญหาภายในสังคมไทยก่อนการปฏิวัติ 2475 : ภาพสะท้อนจากเอกสารและงานเขียนทางหนังสือพิมพ์” มีวัตถุประสงค์ตามนัยยะของชื่อเรื่อง กล่าวคือ เพื่อต้องการให้ทราบถึงปัญหาภายในสังคมไทย สื่อที่ใช้บังคับปัญหาคือ เอกสารและงานเขียนทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมโดยนำเสนอในรูปของการประมวลเอกสาร

แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดงานชิ้นนี้ เป็นเรื่องที่สังสมมานับตั้งแต่เริ่มแรกการยึดอาชีพนักวิจัยแห่งสถาบันไทยคดีศึกษา ภาระงานที่ต้องหมกมุ่นอยู่กับข้อมูลทั้งหลายบรรดามีทำให้เกิดข้อคิดประการหนึ่งว่า การศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือทำความเข้าใจในเรื่องใดหากสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วยตนเองแล้ว ย่อมยังประโยชน์มากกว่าความเข้าใจที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลเพียงบางส่วน ความประจักษ์ในเรื่องนี้พบได้เมื่ออ่านเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเบื้องต้นอย่างเต็มรูป กับสาระของงานเขียนที่อาศัยข้อมูลชิ้นเดียวกันทั้งยังนำเสนอแต่เพียงบางส่วน ซึ่งพบความแตกต่างทั้งในด้านอรรถรสและนัยยะ บ่อยครั้งที่งานเขียนทางวิชาการใช้ข้อมูลเรื่องเดียวกัน แต่หยิบยกข้อความเฉพาะตอนต่างกันเพื่อบ่งย้าสาระเจาะจงที่ต้องการใช้ ภาพการณ์ดังกล่าวย่อมยังประโยชน์แก่ผู้ใช้ แต่ในฐานะของผู้อ่านงานเขียนชิ้นนั้น ๆ กลับกลายเป็นผู้ที่ได้รับรู้ข้อเท็จจริงโดยผ่านการคัดเลือก มิใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด ความเชื่อ ความเห็นคล้อยตามหรือความเห็นแย้ง ภายหลังจากรับรู้ข้อมูลเพียงส่วนเดียว จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะยินดีนักไม่ว่าจะอ้างข้อสนับสนุนเรื่องความเป็นกลางหรือสัจธรรมใดๆ

การนำเสนอข้อมูลอย่างเต็มรูปในงานวิจัยเรื่องนี้ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเป็นเบื้องต้น และการเลือกหัวข้อ “การปฏิวัติ 2475” ก็เนื่องด้วยมีงานเขียนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มาก แต่มีข้อจำกัดเรื่องแหล่งสนเทศ งานชิ้นนี้จึงเป็นการเสนองานบริการทางวิชาการแขนงหนึ่ง ส่วนประโยชน์ที่ผู้อ่านจะพึงได้รับย่อมขึ้นกับวิจารณ์ญาณของแต่ละท่านเป็นสำคัญ

งานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ หลายฝ่าย

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. คุณนิออน สนิทวงศ์ ผู้บังคับบัญชาคนแรกและผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาปรัชญาและระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนใช้เป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพนักวิจัยจนตราบเท่าทุกวันนี้

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก และรองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ
จันทร์วงศ์ อดีตผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สถาบันไทยคดีศึกษา ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ทำให้
ความสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องนี้ อีกทั้งยังให้ความกรุณาแก่ผู้เขียนโดยตลอดมา

ขอขอบคุณกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หน่วยงานเล็กๆ ที่ทำงานด้านจัดเก็บ
และให้บริการอย่างมีคุณภาพยิ่ง หากปราศจากหน่วยงานแห่งนี้ ผู้เขียนคงไม่สามารถทำงานให้
สำเร็จล่วงได้ดังหวัง

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณสถาบันวิจัยไทยคดีศึกษา ที่ได้อนุมัติเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยชั้นนี้
หากปราศจากหน่วยงานและบุคคลทั้งหลายที่เอ่ยนามมานี้ งานวิจัยชั้นนี้จักสำเร็จลง
ด้วยดีไม่ได้ จึงขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อัคราพร กมฺทพิสมัย